



ที่ ขร ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๔๗

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต. จังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอป่าแดด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๘๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.อบต. ว่า ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ของ ก.อบต. จังหวัด ดังนี้

๑. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้บุคคลที่โอนหรือรับโอนภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว และได้เสนอเรื่องเข้า ก.อบต. จังหวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่า ก.อบต. จังหวัด จะดำเนินการพิจารณาภายหลังระยะเวลากำหนด ก็ไม่เป็นผลให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียไปหรือมีข้อขัดแย้งกฎหมาย เนื่องจากมิได้ผิดขั้นตอนกระบวนการและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด ก.อบต.จังหวัด จึงสามารถดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนหรือรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าวได้

๒. กำหนดแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต. จังหวัด ว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้สรรหาและได้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยเสนอ ก.อบต. จังหวัด ภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้ ก.อบต. จังหวัด พิจารณามีมติภายในการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับเรื่อง โดยหาก ก.อบต. จังหวัด ไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งแรกได้ ให้รายงาน ก.อบต. ทราบและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งถัดไป
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร บุญญลักษม์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

โทร. / โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๐๑๖๕ ต่อ ๑๘



ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๘

สำนักงาน ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดู่สิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด

เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยมีข้อหารือเกี่ยวกับกรณีการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการย้าย การโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน การรับโอนในตำแหน่งและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ และได้ผู้มาดำรงตำแหน่ง โดยเสนอ ก.อบต.จังหวัด ภายในกำหนดระยะเวลาตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ ก.อบต.จังหวัด ยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติ ทำให้ระยะเวลาเกินกำหนด จึงมีข้อหารือว่า ก.อบต.จังหวัด จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

สำนักงาน ก.อบต. ขอเรียนว่า ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

๑. เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้บุคคลที่โอนหรือรับโอนภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว และได้เสนอเรื่องเข้า ก.อบต.จังหวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนภายในตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่า ก.อบต.จังหวัด จะดำเนินการพิจารณาภายหลังระยะเวลากำหนด ก็ไม่เป็นผลให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียไปหรือมีข้อขัดแย้งกฎหมาย เนื่องจากมิได้ผิดขั้นตอนกระบวนการและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ก.อบต.จังหวัด จึงสามารถดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนหรือรับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารดังกล่าวได้

๒. กำหนดแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด ว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้สรรหาและได้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดยเสนอ ก.อบต.จังหวัด ภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว ให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณามีมติภายในการประชุมครั้งแรกหลังจากได้รับเรื่อง โดยหาก ก.อบต.จังหวัด ไม่สามารถพิจารณาในการประชุมครั้งแรกได้ ให้รายงาน ก.อบต. ทราบ และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๒๑๗